

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาบริการสุขภาพบุคคล อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 3

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพทางเทคนิค มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ สามารถวัดสัญญาณชีพของผู้สูงอายุ จากการวัดอุณหภูมิร่างกาย จับชีพจร นับอัตราการหายใจ และวัดความดันโลหิต สามารถดูแลด้านโภชนาการของผู้สูงอายุอย่างถูกสุขลักษณะอนามัย มีความรู้หลักโภชนาการ ที่จำเป็น ในการจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะอนามัยกับผู้สูงอายุ ตลอดจนการจัดเก็บอาหาร ให้คงคุณค่าทางอาหาร สามารถดูแลให้ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ให้ทำความสะอาดร่างกายอย่างถูกวิธี ทั้งการอาบน้ำชำระร่างกายและการช่วยเหลือในการขับถ่าย สามารถจัดเตรียมยาให้ผู้สูงอายุ ดูแลให้ผู้สูงอายุรับประทานยาให้ครบถ้วน และจัดเก็บยาของผู้สูงอายุได้อย่างถูกวิธี สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำแผลเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุได้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย รวมทั้งดูแลสิ่งของจำพวกผ้าและอุปกรณ์ชำระล้างร่างกายของผู้สูงอายุได้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย โดยปฏิบัติงานภายใต้หลักจริยธรรมของ การดูแล ผู้สูงอายุตามบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่เคยปฏิบัติงานอยู่หรือจากนายจ้าง และ
- ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาครัฐ หรือโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

20100	HLT-JXYM-547A	วัดสัญญาณชีพผู้สูงอายุ
20101	HLT-UKTA-548A	ดูแลด้านโภชนาการของผู้สูงอายุอย่างถูกสุขลักษณะอนามัย
20102	HLT-XCLJ-549A	ดูแลให้ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ให้ทำความสะอาดร่างกายอย่างถูกวิธี
20104	HLT-CCZW-551A	จัดเตรียมยาให้ผู้สูงอายุได้และครบถ้วน
20301	HLT-VFZP-558A	จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับผู้สูงอายุไว้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัยและมีมาตรฐาน
20401	HLT-WMMF-561A	ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุและมีประสิทธิภาพ
20402	HLT-OMPY-562A	ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการดูแลผู้สูงอายุ

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล